

Hội Chợ Y Tế Chăm Sóc Người Cao Niên

Tác Giả: Nguyễn Huy

Thứ Hai, 27 Tháng 8 Năm 2012 06:15

Hội Chợ Y Tế Chăm Sóc Người Cao Niên được tổ chức trong khuôn khổ tham gia.

GARDEN GROVE - Một hội chợ để chăm sóc người cao niên vừa được Giám Sát Viên Janet Nguyễn cùng Văn Phòng Dịch Trách Cao Niên tổ chức tại khuôn viên Nhà Thờ Kitô giáo, có tên mới là Christ Cathedral, Garden Grove, vào sáng Thứ Bảy, 25 Tháng Tám.



Quang cảnh Hội Chợ Y Tế Chăm Sóc Cao Niên tại Nhà Thờ Kitô giáo, Garden Grove. (Hình: Nguyễn Huy/Nguyễn Việt)

Ngày hôm qua vào lúc 7 giờ 30 phút sáng đã có hàng trăm cao niên tham dự sự kiện trong khuôn khổ tham gia. Một số khá đông đã đến xem hai khu vực “Thư giãn xấp xỉ” và “Kiểm tra sức khỏe tại chỗ.”

Nhà văn Ninh T. có mặt trong hàng ngũ những người tham gia cho biết: “Mình cũng là một người tuy chưa đến tuổi có Medicare nhưng cũng cần phòng trước, xem xét xem mình cần gì. Đàn bà chúng tôi vì sinh nở nên nhiều người bị loãng xương lắm. Nếu không đi phòng thì về già có thể bị còng hay gù lưng hoặc bị xấp xỉ dầm dề khi bước dù là nhỏ. Mẹ, có nhiều câu chuyện giúp chúng ta phòng ngừa nên vì thế chúng ta thấy ít người già bị gù lưng hay còng lưng như Việt Nam mình.”

Hội thêm một vài đơn vị người Việt thấy có nhiều người có bệnh hiểm yếu nhưng cũng đến, có người thăm thú cho biết, có người cần đến một vài sự giúp đỡ nhỏ. Ông Nguyễn Nguyễn, một chủ nhân chính trị, đã xin được bệnh hiểm yếu của chính phủ nay muốn đến tìm xem làm sao xin được sự cấp phát lương thực của Xã Hội, nhưng tìm mãi chưa thấy.

Hội Chữ Y Tế Chăm Sóc Người Cao Niên

Tác Giả: Nguyễn Huy

Thứ Hai, 27 Tháng 8 Năm 2012 06:15

Hội Chữ Y Tế Chăm Sóc Người Cao Niên được rất nhiều người chọn lựa trong quần thể Cam tham gia. Ngay cả vào hội chữ là giúp người ghi danh xin Medical cả OC Social Services Agency. Các chuyên viên và thiện nguyện viên thu thập các tài liệu đã tồn tại tình trạng người xin Medical và điếu kiếu, và phúc lợi khi có Medical. Theo bằng chứng thì người không có giấy tờ chứng minh tình trạng di trú cũng có thể được hưởng Medical nếu như hội chữ hỗ trợ điếu kiếu. Ngoài ra còn xin được cả hội chữ nghĩa là có thể xin được cả xét tình trạng trong 3 tháng trước cả tháng nộp đơn. Cũng theo bằng chứng thì người dân ở khu Little Saigon có thể liên lạc, nộp đơn ở Anaheim Regional Center, 3320 E. La Palma Ave., Anaheim, CA 92806, hay ở Garden Grove Regional Center, 12912 Brookhurst St., Garden Grove, CA 92840, hoặc ở Santa Ana Regional Center, 1928 S. Grand Ave., Santa Ana, CA 92705.

Giám Sát Viên Janet Nguyễn và ra khỏi phòng tập khiêu vũ cho cao niên tại hội chữ y tế.
(Hình: Nguyễn Huy/Người Việt)

Kể đó là lúc của Garden Grove Hospital and Medical Center giúp các cao niên khám bệnh viêm đường phổi. Một tập năm chuyên viên và các sinh viên đang theo học ngành y học hiện nay đang nghiên cứu pháp luật nghiên cứu bệnh viêm đường phổi. Việc nghiên cứu khá là gần gũi, chứng minh hít thở thật sâu qua một máy xét nghiệm cảm tay do các thiện nguyện viên cung cấp là biết được kết quả sức khỏe, bình thường, không bình thường hay chưa rõ. Sau kết quả các chuyên viên sẽ có lời khuyên hoặc giới thiệu đến các nhà chuyên môn để bệnh và chữa trị.

Một căn bệnh ngay bên dưới lưng xẹp xuống là lúc của cả sự Westhaven & Change Physical Therapy, chuyên điếu trị về các bệnh viêm khớp, đau nhức kinh niên mà người cao niên nào cũng có không nhiều thì ít. Nơi đây dùng phương pháp “Hòa Hợp Y Khoa và Vật Lý Trị Liệu” để chữa trị các bệnh viêm khớp. Cô Jacqueline Trần Như Ôn, quản lý cả sự này, cho biết: “Trung tâm chúng tôi có phương pháp mới để đo lường kinh độ biết được mức độ của tổn thương vì sự thoái hóa của xương lúc về già. Do tập kết quả chính xác này, việc chữa trị sẽ nhanh chóng và chính xác hơn trước.” Cô sẽ tiếp tục cho biết thêm: “Cả sự của chúng tôi ở ngay bên cạnh bệnh viện Fountain Valley, số điện thoại là 714-438-2487.”

Tai biến mạch máu não là nỗi lo chung của nhiều người cao niên vì hiện nay khi lớn tuổi các mạch máu thường bị giòn dòn và, chữa bệnh bằng cách đi kèm như cao máu, tiểu đường mà đa phần các cao niên thường có. Nên căn bệnh này truy tìm tại biến mạch máu não có hàng trăm người sống hàng ngày. Để được truy tìm, khách hàng phải ghi danh trong một mô hình để người trợ giúp một số câu hỏi. Đó là những câu hỏi về các yếu tố để tìm ra biến chứng cũng là những người hiểu về bệnh báo để phòng hay tìm bác sĩ chữa trị, ngăn ngừa...

Hội Chợ Y Tế Chăm Sóc Người Cao Niên

Tác Giả: Nguyễn Huy

Thứ Hai, 27 Tháng 8 Năm 2012 06:15

Nhiều căn nhà khác nhau của các cơ quan, tổ chức y tế công hay tư nhân đều có trong khuôn viên nhà thờ cũng có phòng tin tức, dịch vụ y tế cũng khác nhau về bố trí phòng dành cho người già khi họ cần chăm sóc, người cần đi hay đến các cơ sở y tế... Gian nhà nào cũng dành cho các cao niên đến thăm hỏi khá đông đúc.

Vào lúc 11 giờ sáng hôm đó, chúng tôi gặp Giám Sát Viên Janet Nguyễn và ra khỏi phòng tiếp khách cho người cao niên. Giám Sát Viên nói với tôi: “Hội chợ y tế hôm nay cũng có một phòng tiếp khách cho cao niên. Chúng tôi nghĩ khiêu vũ không chỉ là một thú tiêu khiển mà cũng là một môn thể dục và di dưỡng tinh thần, và rèn luyện cơ thể đáp ứng được nhu cầu đi bộ mà khi họ cần người cao niên tham gia các chương trình xã hội. Khiêu vũ giúp cho người cao niên ngăn chặn được sự suy giảm.”

Theo Giám Sát Viên Janet Nguyễn, Hội Chợ Y Tế Chăm Sóc Cao Niên năm nay là lần thứ ba, mỗi năm đều có tổ chức một lần. Năm đầu tiên thì phải đi mời các cơ quan tổ chức y tế trong quận đến giúp nhưng năm thứ hai và năm nay thì ban tổ chức đã nhận được sự hỗ trợ từ sự ủng hộ của hơn 40 tổ chức y tế công cũng như tư nhân. CalOptima là một trong những nhà báo trợ chính của các hội chợ y tế này. Ngoài ra nhiều cơ sở thương mại khác cũng tham gia như AT&T, AAA, OCTA, Garden Grove Disposal... do đó chi phí tổ chức cũng tiết kiệm đáng kể.”

Hội chợ tình hình tiếp xúc nhà (housing) mà giám sát viên cùng Hội Cựu Công Nhân Orange County giúp đỡ đến đến và tiếp xúc vào Tháng Hai vừa qua, nay thì bà Janet Nguyễn cho biết: “Hiện nay, hàng tháng chỉ có một giờ quy định từ 10 đến 25 triệu người họp khi có người đến các hội chợ báo chí không cần đến, còn nói chung thì cơ quan housing vẫn chưa có đủ ngân sách để đáp ứng nhu cầu trợ giúp nhà của các dân trong quận, phải chờ thôi. Trường hợp họp nhưng ai trong tình trạng khó khăn thì cũng có những chương trình để hỗ trợ mà vẫn phòng của Hội Cựu Công Nhân Orange County có thể tìm giúp được.”

Quý độc giả có thể gọi số 1-800-510-2020 nếu muốn biết thêm chi tiết.